

QUYNH PHỤ

# Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ



Lực lượng dân quân tự vệ huyện Quỳnh Phụ luyện tập nội dung ném lựu đạn.

Trên thao trường huấn luyện xã An Vũ, các chiến sĩ sao vuông đang hằng say tập luyện. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các chiến sĩ dần thuần thục các động tác cơ bản của nội dung bắn súng bộ binh bài 1. Ông Trưởng Công Võ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang, những năm qua, lực lượng dân quân xã An Vũ luôn hoàn thành và đạt thành tích cao trong các kỳ hội thao. Trước mùa huấn luyện năm 2021, Ban CHQS xã đã tổ chức tu sửa thao trường, bãi tập, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, sửa và làm mới các mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Lực lượng tham gia huấn luyện bảo đảm 100% quân số, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, bảo đảm thời gian theo kế hoạch.

Thượng tá Trần Đăng Viêng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ

Xác định huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ quan trọng trong công tác

quốc phòng, quân sự địa phương, thời gian qua, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn

bị, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, củng cố khả năng quản lý, chỉ huy, điều hành, nâng cao trình độ, kiến thức quân sự, bản lĩnh chính trị cho lực lượng DQTV, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác huấn luyện lực lượng DQTV luôn được Ban CHQS huyện quan tâm, tổ chức huấn luyện đúng chương trình, bảo đảm hoàn thành các nội dung, thời gian theo quy định. Ban CHQS huyện thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý, rà soát, kiểm tra toàn bộ biên chế DQTV theo hướng tinh, gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Để bảo đảm chất lượng huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, chất lượng, hiệu quả", Ban CHQS huyện và các địa phương đã chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ tài liệu, giáo án, vũ khí, mô hình học cụ, duy trì huấn luyện nghiêm túc, tập trung quân số theo kế hoạch. Công tác huấn luyện được đổi mới về nội dung và hình thức, sát thực tế, phù hợp với khả năng sẵn sàng chiến đấu. Kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, giữa lý thuyết với thực hành, rèn luyện kỷ luật, tác phong...

lượng DQTV của huyện Quỳnh Phụ sẽ được huấn luyện các khoa mục: giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự chung, cấp nhật nội dung mới, ôn luyện và kiểm tra. Đến nay, toàn huyện đã có 24/37 xã, thị trấn hoàn thành công tác huấn luyện theo đúng kế hoạch, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đã kết hợp làm tốt công tác dân vận, tham gia lao động, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao... Chị Nguyễn Thị Thơm, dân quân xã An Dục chia sẻ: Bước vào mùa huấn luyện năm 2021, được sự nhiệt tình hướng dẫn của giáo viên và những đồng chí đã qua quân ngũ, chúng tôi tham gia huấn luyện với tinh thần vượt nắng thắng mưa, khác phục khó khăn, tập trung học tập lý thuyết gắn với thực hành. Với sự nỗ lực, cố gắng, lực lượng DQTV huyện Quỳnh Phụ phần đầu hoàn thành và đạt thành tích cao trong các kỳ kiểm tra, hội thao. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

TRINH CƯỜNG

## EVN đáp ứng nhu cầu điện trong cao điểm mùa khô năm 2021

(chinphu.vn) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong những tháng mùa khô, đặc biệt trong bối cảnh nguồn điện năng lượng tái tạo có tỷ trọng cao.

Theo đó, trong quý II/2021, thời gian được xác định là cao điểm mùa khô cũng là thời gian mà nhu cầu phụ tải và sản lượng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt tăng cao do thời tiết nắng nóng. EVN tiếp tục bảo đảm sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân cũng như cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.



Ảnh minh họa

Dự kiến, trong tháng 4/2021, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống đạt khoảng 713,6 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước đạt 38.285MW.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu để vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, thị trường điện, các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện trong hệ thống điện quốc gia phải tuân thủ quy định điều độ ở mức cao nhất.

Tập đoàn cũng yêu cầu Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) khai thác nhiệt điện than và turbine khí theo cấu hình nguồn nhằm khai thác tối đa nguồn năng lượng tái tạo đồng thời điều tiết các hồ thủy điện bám sát kế hoạch năm và bảo đảm cấp nước về hạ du cho các địa phương.

Các tổng công ty phát điện bảo đảm khả dụng các tổ máy phát điện ở mức cao nhất trong mùa khô. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, nhất là hệ thống 500kV Bắc - Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị thành viên đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, xây dựng. Cụ thể, sớm hoàn thành phát hiện thương mại tổ máy 2 dự án thủy điện Thượng Kon Tum; phần đầu khởi công dự án Thủy điện Ialy mở rộng và dự án điện mặt trời Phước Thái 2 và 3.



Ảnh minh họa

Các đơn vị liên quan chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện để khởi công dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Dung Quất.

Với dự án đường dây 500kV mạch 3, phần đầu đóng điện Đốc Sỏi - Pleiku 2 trong tháng 4/2021. Để đạt được mục tiêu này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tập trung đơn đốc các đơn vị, phối hợp với chính quyền các địa phương có dự án đi qua thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo Công điện số 393/CD-TTg, ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

TIỀN HẢI

# Tập trung xuống giống vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Tiền Hải đã xuống giống thủy sản vụ xuân hè, bảo đảm theo khung thời vụ đề ra.

Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản của xã Nam Phú trên 1.024ha. Đối tượng nuôi chủ yếu được bà con lựa chọn là tôm thẻ, tôm sú, cua... Để chuẩn bị sẵn sàng xuống giống vụ xuân hè, xã đã tích cực tuyên truyền đến các hộ nuôi trồng thủy sản đầu tư mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp. Ngoài ra, UBND xã phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường công tác quản lý giống vụ nuôi trồng thủy sản, khuyến cáo nông dân không mua con giống trôi nổi trên thị trường về nuôi. Anh Phạm Văn Anh, xã Nam Phú cho biết: Gia đình tôi có 1,2 mẫu ao và đã đầu tư trên 20 triệu đồng để cải tạo, hiện đã hoàn thành thả giống đối với diện tích nuôi tôm thẻ



chân trắng. Để thành công trong nuôi tôm trước hết phải xử lý môi trường ao nuôi theo đúng quy trình, gia cố bờ bao, tránh rò rỉ nước, bảo đảm độ pH môi trường ao nuôi. Nuôi tôm cần phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, có biện pháp xử lý kịp thời khi mầm bệnh mới phát sinh tại môi trường ao nuôi.

Còn đối với ông Giang Hồng Phú, xã Nam Thịnh thì khi xuống giống thủy sản vụ xuân hè đã thực hiện tốt khuyến cáo của HTX về quy trình xử lý môi trường, gia cố hệ thống dẫn nước. Đến thời điểm này, mọi khâu xử lý ao nuôi đã cơ bản, chuẩn bị lấy nước vào ao. Năm nay ông Phú lựa chọn giống tôm thẻ

chất lượng tại các cơ sở uy tín, bảo đảm xuống giống theo đúng thời vụ đề ra. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tiền Hải khoảng 5.094ha. Vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè năm nay, huyện phấn đấu thả khoảng 200 triệu con giống các loại. Hiện nay, UBND huyện yêu cầu các địa phương có

diện tích nuôi thủy sản chỉ đạo các hộ dân hoàn thiện công tác gia cố bờ bao, vệ sinh ao nuôi, nguồn nước, tập trung xuống giống đúng thời vụ. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chọn giống, kỹ thuật nuôi nhằm giúp người nuôi kiểm tra, chọn giống tôm, cua, cá sạch bệnh, chăm sóc an toàn qua từng giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt, các hộ nuôi thủy sản cần tuân thủ khuyến cáo kỹ thuật trong việc lựa chọn giống vì chất lượng giống ảnh hưởng lớn tới quá trình phát triển, năng suất. Để hạn chế rủi ro, thiệt hại trong lĩnh vực thủy sản, huyện Tiền Hải đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và kiểm soát chặt chẽ nguồn giống từ nơi khác nhập vào địa phương. Nếu các hộ kinh doanh

bán con giống không rõ nguồn gốc kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn để giúp bà con tổ chức sản xuất. Nguồn nước cấp vào ao nuôi cần phải được xử lý trước khi thả con giống. Ngoài ra, các hộ cần tính toán cụ thể mật độ thả con giống vào phải, bảo đảm hợp lý. Nâng cao nhận thức đối với các hộ nuôi thủy sản về tác hại của dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, cam kết thực hiện "3 không" là không giấu diếm, không xả thải nước ao, đầm có mầm bệnh ra môi trường, không vứt bừa bãi xác thủy sản bệnh, chết ra môi trường xung quanh. Đến thời điểm này, huyện Tiền Hải đã thả tôm thẻ chân trắng 71 triệu con/26ha; tôm sú 55 triệu con/1.122ha...

MANH THẮNG



Các hộ nuôi thủy sản huyện Tiền Hải bảo đảm môi trường ao nuôi trước khi xuống giống thủy sản vụ xuân hè.

# Ông Triệu vượt khó

Chiến tranh đã lùi xa nhưng với các nạn nhân chất độc da cam như ông Bùi Văn Triệu, thôn Tây Hạ, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Trở về đời thường, ông vẫn ngày ngày chiến đấu với nỗi đau dai dẳng, sức khỏe suy kiệt để được sống và cống hiến bằng chính sức lao động của mình. Nhập ngũ năm 1967, ông Triệu đã trải qua nhiều trận đánh khốc liệt trong chiến dịch Mậu Thân 1968, chiến dịch đường 9 - Khe Sanh, đường 9 - Nam Lào, trận Thành cổ Quảng Trị... Năm 1975, ông rời quân ngũ, cơ thể đau yếu liên miên, thường xuyên phải cấp cứu. Thế nhưng, cứ

khỏe lên là ông lại lao vào công việc. Bệnh tình chưa chạy trốn kém, dù cố gắng lao động, tích góp song cũng không đủ thuốc thang, vì vậy kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Nhờ chủ trương của Nhà nước giao đất cho nông dân, gia đình ông có 7 sào ruộng và 8 sào vườn vừa ao để tăng gia sản xuất, từ đó cuộc sống dần đi lên. Ông Triệu không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Vườn nhà ông trồng nhiều loại cây như thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh, ổi, mít, chè xanh, rau ngót, cà chua, lạc... Ao thì nuôi cá trắm, cá chép, cá mè... Trong chuồng nuôi lợn nái và đàn gà 80 con. Ông cho biết: Trong quá trình sản xuất chăn nuôi tôi luôn

tim tòi, học hỏi kỹ thuật trên mạng internet hoặc đi thực tế các cơ sở sản xuất thành công để đúc rút kinh nghiệm, thực hiện sản xuất sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Mỗi năm gia đình ông thu nhập từ ruộng, vườn, ao khoảng 60 - 70 triệu đồng. So với xã hội có thể không nhiều nhưng đối với ông là cả một sự kiên cường, nỗ lực rất lớn. Những năm gần đây, nhờ thường xuyên tập thể dục, chạy chữa thuốc thang, sức khỏe ông đã khá hơn, số lần phải cấp cứu cũng ít hơn nhưng vẫn còn những cơn đau kéo tới bất chợt làm ông ngắt lịm đi. Chân bị gai khớp gối, đi lại đau đớn, cánh tay phải yếu do vết thương chiến

tranh cũng không ngăn được người lính Cựu Hồ năm nay đã 72 tuổi chăm chỉ với ruộng vườn, tích cực học hỏi, nghiên cứu, phát triển thêm cây trồng, vật nuôi. Từ ngày xuất ngũ đến nay, ông Triệu liên tục tham gia công tác xã hội ở thôn, ở xã với tâm niệm được đóng góp cùng xã hội, xây dựng quê hương mỗi ngày một đổi mới. Mọi công việc chung ông đều hăng hái đi đầu góp công, góp của và vận động nhân dân hưởng ứng làm theo. Là người gần bó với ông Triệu trong mỗi lần ngã bệnh hay mỗi chuyến đi thăm mô hình làm nông nghiệp giỏi, ông Bùi Văn Bảo, Bí thư Chi bộ thôn Tây Hạ cho biết: Ông Triệu là người rất gương mẫu trong thôn chúng tôi. Với tinh thần vượt khó vươn lên, vượt qua bệnh tật, ông đã tạo dựng được mô hình vườn

cây, ao cá hiệu quả. Tất cả mọi công việc ở thôn ông đều đứng lên cùng chúng tôi tham mưu, hiến kế, rồi làm cùng với nhau để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tôi mong ông khỏe, tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi xây dựng nông thôn mới nâng cao. 12 năm làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin xã Vũ Phúc, ông Bùi Văn Triệu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội đoàn kết, chăm lo chu đáo cho hội viên. Ông thường động viên, chia sẻ với hội viên: Chúng ta còn được trở về, được sống đến bây giờ là may mắn hơn biết bao đồng đội vĩnh viễn nằm lại nên chúng ta quyết phải dựa vào chính mình, tự tay tạo dựng nên giá trị cho mình và xã hội. "Chúng tôi luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cựu Hồ. Thăm

nhuần lời dạy của Bác, trong chiến đấu gian khổ, khốc liệt, hy sinh đã vượt được thì về mặt trận sản xuất, xây dựng quê hương, xây dựng gia đình bằng giá nào cũng phải vượt qua" - ông Triệu chia sẻ thêm. Ông Bùi Văn Triệu - người lính Cựu Hồ kiên

cường, luôn khát khao cuộc sống tốt đẹp và ý chí vươn lên làm đẹp cho đời.

MAI HIỀN (Đài TTTH thành phố)



Ông Bùi Văn Triệu không ngừng tìm tòi, học hỏi, áp dụng kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế.